

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

(สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอชี้แจงให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทราบถึง ข้อกำหนด ขั้นตอนในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ รวมถึงคำแนะนำในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อให้การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับ ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

① เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนิสิตในเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหา ระเบียบวิธีการวิจัย วิธีการและเทคนิคที่ใช้ ในการแก้ปัญหาทางงานวิจัย

② ต้องมีการสอบความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงลึกที่จำเป็นในการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้แน่ใจว่านิสิตมีความรู้ที่จำเป็น เพียงพอในการทำงานวิจัย สำหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

③ คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ทั้งในระดับปริญญาโท/ดุษฎีบัณฑิต ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

① สอบวัดความรู้ความเข้าใจของนิสิตโดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจัยให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการทำ วิจัย และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

② สอบความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงลึกที่จำเป็นในการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อให้แน่ใจว่านิสิตมีความรู้ที่จำเป็นเพียงพอในการ ทำงานวิจัย สำหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

③ เสนอผลการสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณาตามลำดับ

ทั้งนี้ นิสิตจะต้องส่งแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือเอกสารหน้า ๒/๓๒ ซึ่งมีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์กำกับ มายังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯตามหลักเกณฑ์และภายในกำหนดเวลาที่หลักสูตรฯกำหนด สำหรับรายชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ คณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยลำดับ

นิสิตจะต้องได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการบริหารคณะฯกำหนด และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ต่อไปนี้

① สำหรับหลักสูตรปริญญาโท/ดุษฎีบัณฑิต ภายใน 2 ปีการศึกษานับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

② สำหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภายใน 3 ปีการศึกษานับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

③ สำหรับหลักสูตรแบบต่อเนื่อง นิสิตในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เมื่อใดก็ได้

แต่โครงร่างวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะฯเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์

นิสิตที่มีได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในกำหนดเวลาข้างต้น จะพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต เว้นแต่มีเหตุอันจำเป็น และสมควร คณะกรรมการบริหารคณะฯ อาจขยายกำหนดเวลาต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษาได้

การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ
นิสิตปริญญาเอกที่ยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่แรกเข้า

หลักสูตรฯ เสนอสาขางานวิจัยให้นิสิตเลือก ต้นทอม 2 (ปีที่ 1) และให้นิสิตส่งแบบฟอร์มคืนที่เจ้าหน้าที่
หลักสูตรฯ ภายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม (ของปีการศึกษาแรก ปีที่ 1) เพื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัก
ได้พิจารณาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นิสิตแต่ละคน

กรณีนิสิตปริญญาโท และเอก (ที่ยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่แรกเข้า) ได้ขอคำปรึกษาจาก
อาจารย์และท่านยินยอมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ นิสิตจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
เลขานุการหลักสูตรฯ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป

กำหนดการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552) ได้กำหนดวันสุดท้ายของการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 สำหรับนิสิตปริญญาเอก รหัส 50 และนิสิตปริญญาโท รหัส 51 คือ ภายในสัปดาห์แรก ของเดือนมกราคม 2553

ขั้นตอนการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

การดำเนินงาน	กำหนด
- นิสิต ส่งแบบเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือส่งเฉพาะหน้า ม2 /ค2 ที่มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์	ยื่นแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ภายในสัปดาห์แรก ของเดือนพฤศจิกายน 2552
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์	ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน 2552
- นิสิตนัดวันสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์กับคณะกรรมการสอบ - นิสิตส่งแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์พิจารณา (อ่าน) ก่อนวันสอบ	ก่อนสอบไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
- นิสิตพิมพ์แบบรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์	(download จากเว็บไซต์หลักสูตร)
- นิสิตดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์	
- อาจารย์ที่ปรึกษาส่งแบบรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ	ภายใน 1 สัปดาห์หลังสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
- นิสิตเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่แก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา (โดยนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามให้ครบถ้วน และลงวันที่ที่สอบโครงร่างฯ) และส่งเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ	ภายในเดือนธันวาคม 2552 หรือสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2553
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณานุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่อไป	ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2553
- นิสิตดำเนินการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) และส่งคืนที่เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ	
- ประธานหลักสูตรฯ ลงนามและเสนอโครงร่างฯ ต่อฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์	ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม 2553
- นิสิตบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ในระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย ในเว็บ http://thesis.grad.chula.ac.th	
- คณะอนุกรรมการโครงร่างวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาศาสตร์พิจารณา และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ เพื่ออนุมัติ	

หมายเหตุ 1. หลังจากได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว นิสิตที่ต้องการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์อย่างมาก จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างช้าภายในปีที่ 3 ของการเป็นนิสิตและต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ถือปฏิบัติทั่วไป แต่ถ้ามีการแก้ไขเพียงเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้ในวันสอบวิทยานิพนธ์

2. การเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม/ลดกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ควรดำเนินการก่อนสอบวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์

ขั้นตอนการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

